



KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, NUS CÒN LÀ TRƯỜNG LÂU ĐỜI NHẤT VÀ CÓ SỐ LƯỢNG NGÀNH HỌC CŨNG NHƯ SINH VIÊN LỚN NHẤT SINGAPORE. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO NUS TRỞ THÀNH “ĐIỂM NÓNG” TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI NHƯ VẬY?



>> Trung tâm máy tính - NUS

HỖ TRỢ TỐI ĐA

Để được chấp nhận vào học tại NUS thì học sinh phải đáp ứng đủ điều kiện của từng khoa đăng ký. Một số khoa còn yêu cầu phỏng vấn và bảng điểm để xét tuyển. Đa số sinh viên Việt Nam đến học tại NUS theo chương trình ký bond (cam kết vay học phí) 3 năm, trong đó Chính phủ Singapore tài trợ khoảng 80% học phí. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ làm việc cho các công ty của Singapore để trả bond. Trong quá trình học, nhà trường còn cho mỗi sinh viên mượn khoảng 3.600 USD/năm cho học tập (NUS Study Loan) và 1.200 USD/năm cho sinh hoạt phí.

Có 2 loại học bổng chính dành cho học sinh trong khối Asean là học bổng Asean (4300 USD/năm, sau khi ra trường vẫn phải trả bond 3 năm) và học bổng Chính phủ (6.600 USD/năm, không phải trả bond). Phan Thị Ngọc Hà (Việt Nam, sinh viên năm thứ 3, ngành Quản trị Kinh doanh) nói: “Nhờ có chính sách cho vay một phần học phí và sinh hoạt phí, nên tôi chọn qua Singapore học. Hồi ở nhà, tôi cũng nghe nói về NUS là trường đại học đứng đầu Singapore, được Chính phủ đầu tư và ưu đãi rất nhiều”.

NUS

TRONG MẮT “NGƯỜI NUS”



>> Sinh viên chờ xe bus trong khuôn viên của NUS.

Tổng thời gian học thường là 3 hoặc 4 năm. Sinh viên cần phải hoàn thành 120 tín chỉ (với chương trình 3 năm) và 160 tín chỉ (với chương trình 4 năm) để có thể tốt nghiệp. Những sinh viên chọn học 2 ngành (double degrees hoặc double majors) sẽ học dài hơn và có sự thay đổi trong số lượng tín chỉ.

Chính sách xét tuyển của NUS thay đổi theo từng năm và cũng phụ thuộc vào chất lượng của sinh viên dự tuyển. Thông thường, NUS xét tuyển chủ yếu dựa vào điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp cấp 3, điểm IELTS hoặc TOEFL. Nếu học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, quốc tế hoặc có chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao thì càng tốt. Thực ra, yêu cầu nhập học của NUS tùy thuộc rất nhiều vào khóa học mà sinh viên đăng ký. Nhìn chung sinh viên cần đáp ứng điểm A's đạt trình độ A và phải vượt qua bài kiểm tra kiến thức tổng quát.

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP: MIỄN CHÈ!

NUS là một tổng thể hệ thống nhiều trường nhỏ biệt lập (ví dụ như: Trường Kinh tế, trường Công nghệ thông tin, Trường Thiết kế và Môi trường, Trường Dược Yong Loo Lin, Học viện Hành chính Lý Quang Diệu...). Ở NUS, sinh viên được nhà trường tạo môi trường học tập hiệu quả với nhiều thư viện và phòng máy tính.

Internet wifi và hệ thống mạng nội bộ luôn được truy cập 24/24 mỗi ngày. Các thư viện, phòng lab cũng cung cấp một lượng lớn các giáo trình, tài liệu phục vụ tham khảo và nghiên cứu. NUS cũng có các phòng dành riêng cho họp nhóm vì sinh viên tại đây phải làm việc theo nhóm rất nhiều.

Mỗi sinh viên được cấp một email cá nhân để mọi người tiện liên lạc. Ngoài ra, sinh viên NUS còn có một trang web là IVLE, trong đó liệt kê những môn học trong kỳ và thông tin cần thiết về những môn đó. Giảng viên có thể gửi thông báo hoặc upload bài giảng qua IVLE, còn sinh viên có thể download bài giảng, bài tập hoặc nộp bài

luận qua IVLE. NUS cũng có hệ thống thư viện điện tử và một số máy tìm kiếm học thuật như Jstor, ABI inform, Harvard business review... giúp sinh viên có thể tìm đọc các bài báo, sách, bài thi năm trước một cách dễ dàng.

Ngoài những phương tiện hỗ trợ học tập thuận tiện, sinh viên còn nhận được sự giúp đỡ khá lớn từ phía giảng viên. Tất nhiên, mối quan hệ thầy trò ở NUS cũng tùy thuộc nhiều vào ngành học. Các lớp học kỹ sư thì “chạy như ngựa” và chủ yếu dừng lại ở mức sinh viên hỏi – giảng viên giải đáp. Ở các lớp về thương mại, việc thảo luận được chú ý hơn vì sinh viên thường làm việc theo nhóm và giáo sư biết hầu hết sinh viên của mình. Với các lớp học nghệ thuật thì mức độ tương tác thầy – trò lại cao và thường vui vẻ, ồn ào nhất. Hầu như toàn bộ thời gian học là trao đổi và tranh luận. Thường trong



>> Một Trung tâm nghiên cứu của NUS

>> Đoàn đại biểu ĐHQGHN đến thăm và làm việc tại NUS.



những giờ lý thuyết cơ bản, các giáo sư tới giảng bài, sinh viên sẽ ghi chép lại bài. Còn với những giờ phụ đạo, sinh viên có dịp tiếp xúc nhiều với các giáo viên trợ giảng hơn, có thể nêu ý kiến của mình hoặc đưa ra thảo luận trước lớp về vấn đề liên quan đến những gì đã học.

Tại NUS, những phản hồi đối với giảng viên cũng là một phần bắt buộc nhằm tạo môi trường cho sinh viên có tiếng nói của mình.

Trong quá trình học, sinh viên còn có thể đăng ký chương trình trao đổi giáo dục qua website của trường sau khi được nhận email thông báo thời gian xét tuyển. Mỗi chương trình đều mang mục đích hướng sinh viên tới sự hiểu biết nhiều nền văn hóa, giáo dục khác nhau, tăng cường sức sáng tạo và sự tự lập.

DỒN DẬP THI CỬ

Bất cứ khoa nào, ngành nào tại NUS đều có những môn học bắt buộc riêng bên cạnh những môn cũng... bắt buộc khác. Thông thường có khoảng hơn một nửa hoặc 60 – 75% số lượng tín chỉ là dành cho môn bắt buộc, mặc dù sinh viên có quyền lựa chọn danh sách giới hạn các môn đó.

Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 3 chỉ tiêu: Các yêu cầu của nhà trường nói chung (như môn học về xã hội Singapore để học tiếp về hiện thực cuộc sống); Yêu cầu của chương trình học với những môn chuyên ngành; Cuối cùng là những môn không bắt buộc và không liên quan tới chuyên ngành.

Sinh viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn thi trượt. Điểm thi lại sẽ không được tính. Nếu thi trượt mà không có lý do chính đáng (như các trường hợp đặc biệt) thì kết quả thi sẽ được ghi vào bảng học tập. Nếu

sinh viên bị bắt vì tội gian lận trong thi cử hoặc viết luận (copy từ những nguồn khác), họ có thể sẽ bị đuổi học vì NUS rất coi trọng tính trung thực của sinh viên.

KHÔNG CÓ CHUYỆN “ĐEM CON BỎ CHỢ”

NUS tạo điều kiện tối đa về tư vấn cũng như cơ hội sự nghiệp hoặc nhu cầu học tập trình độ cao của sinh viên tốt nghiệp.

NUS có một số trang web giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp ra trường, và những sinh viên đang học và muốn đi thực tập (internship). Nhà trường cũng thường xuyên có những buổi thảo luận và hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các nhà tuyển dụng.

Thông thường Sau khi học xong, nếu đạt được kết quả tốt, sinh viên có thể xin ở lại trường để làm việc. NUS cũng có chương trình học bổng cho những sinh viên muốn học lên cao hơn. Nếu sinh viên muốn học tiếp (như các khóa học thạc sỹ chẳng hạn), NUS sẽ giúp sắp xếp người hỗ trợ nghiên cứu để học và làm cùng lúc.

>> NGUYỄN HOÀNG QUỲNH HƯƠNG
 ẢNH: BÙI TUẤN